



Vichakan.net

<https://publish.vichakan.net>

ใบตอบรับการเผยแพร่ผลงานวิชาการ

1 สิงหาคม 2567

เรื่อง ตอบรับการเผยแพร่บทความ

เรียน กิตติภูมิ ฤทธิสุวรรณ

ตามที่ท่านได้ส่งข้อมูลบทความ ชื่อเรื่อง พระธาตุเชิงชุมคู่บ้าน เล่าขานตำนานเมืองสกลนคร : การสร้างสรรค์ละครประวัติศาสตร์บูรณาการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อดำเนินการเผยแพร่บนเว็บไซต์ วิชาการต่อเน็ต (Vichakan.net) เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2567 นั้น

ทางเว็บไซต์วิชาการต่อเน็ต ขอรับรองว่า ข้อมูลของท่านได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ วิชาการต่อเน็ต รายละเอียดดังนี้

ที่อยู่อ้างอิง (URL) : <https://publish.vichakan.net/show/646>

วันที่ดำเนินการเผยแพร่ : 1 สิงหาคม 2567

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลที่เผยแพร่แล้วนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และเป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ
เว็บไซต์วิชาการต่อเน็ต
www.Vichakan.net

ชื่อเรื่อง พระธาตุเชิงชุมคู่บ้าน เล่าขานตำนานเมืองสกลนคร :
การสร้างสรรคละครประวัติศาสตร์บูรณาการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ผู้วิจัย กิตติภักดิ์ ฤทธิสุวรรณ

ปีการศึกษา 2566

บทคัดย่อ

การศึกษาดำเนินการ และข้อมูลประวัติศาสตร์เกี่ยวกับพระธาตุเชิงชุมเพื่อสร้างสรรค์เป็นบทละครและละครประวัติศาสตร์ บูรณาการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์กระบวนการสร้างสรรค์ละครประวัติศาสตร์ เรื่อง พระธาตุเชิงชุมคู่บ้านเล่าขานตำนานเมืองสกลนคร และเพื่อวิเคราะห์ละครประวัติศาสตร์บูรณาการจัดการเรียนรู้รายวิชาประวัติศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนบ้านบอนสหราษฎร์อุทิศ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร ที่มีส่วนร่วมในการแสดงและเป็นคณะทำงานจำนวน 20 คน

ผลการศึกษาพบว่า การสร้างสรรค์ละครประวัติศาสตร์เรื่อง “พระธาตุเชิงชุมคู่บ้านเล่าขานตำนานเมืองสกลนคร” เป็นวิธีการจัดการเรียนการสอน และถอดบทเรียนข้อมูลทางประวัติศาสตร์ในยุคสมัยต่าง ๆ นำมาสู่การสร้างสรรค์เป็นบทละคร และใช้ข้อมูลจากการลงพื้นที่ภาคสนามมาสร้างสรรค์องค์ประกอบฉาก เครื่องแต่งกาย และดนตรีประกอบ สามารถเป็นสื่อใช้จัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทำให้ผู้เรียนมีทักษะความคิดสร้างสรรค์ ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ บูรณาการเชื่อมโยงสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม จากข้อมูลในอดีตนำกลับมาผลิตซ้ำในรูปแบบละครประวัติศาสตร์จนเกิดสำนึกร่วมและซาบซึ้งในภูมิหลังแห่งคุณค่าของประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม

ที่อยู่อ้างอิง (URL) : <https://publish.vichakan.net/show/646>

วันที่ดำเนินการเผยแพร่ : 1 สิงหาคม 2567

พิมพ์ : วันที่ 10 เมษายน 2568 เวลา 14.14 น.